



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
และกำหนดสถานที่ทดสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แล้ว นั้น บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้เข้าทดสอบ
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทดสอบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อ กระโปรง หรือ
กางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและ
ประพุดติดนเป็นสุภาพชน

๒. ผู้เข้าทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยออก ให้ไป
ในวันทดสอบทุกครั้ง และต้องวางบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้าทดสอบไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทำการสอบ หากผู้ใดไม่
มีบัตรประจำตัว กรรมการกำกับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าทดสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่
แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าทดสอบได้

๓. ผู้เข้าทดสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มดำเนินการทดสอบตามสมควร ผู้ใด
ไปไม่ทันเวลาลงมือทดสอบ หลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

๔. ผู้เข้าทดสอบต้องเชื่อฟังคำสั่งหรือคำแนะนำของกรรมการกำกับห้องสอบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ปฏิบัติการทดสอบโดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้าทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) หากทำข้อสอบเสร็จ
ก่อนเวลาจะออกนอกห้องได้หลังจากเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที นับตั้งแต่เริ่มทำข้อสอบและจะต้อง
ออกห่างจากห้องสอบ โดยไม่ส่งเสียงหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนและก่อความรำคาญแก่ผู้ที่กำลัง
ทำการทดสอบ

๖. หากผู้เข้าทดสอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบ
แจ้งต่อกรรมการกำกับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขในทาง
ที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

๗. ผู้เข้าทดสอบผู้ใดทุจริตในการสอบไม่ว่าวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการทดสอบ
ในวิชานั้น

๘. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

๙. ผู้เข้าทดสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน อุปกรณ์ในการทำข้อสอบข้อเขียนไปเอง โดยห้ามใช้ไม้บรรทัดที่มีสูตรคำนวณ เครื่องคิดเลข และอุปกรณ์ในการสื่อสารทุกชนิดในห้องสอบ ส่วนกระดาษเขียนตอบทางมหาวิทยาลัยจะจัดให้และห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารเกี่ยวกับการทดสอบทุกชนิดออกนอกห้องทดสอบโดยเด็ดขาด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี และทางเว็บไซต์ที่ www.hrm.offpre.rmutp.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กำหนดห้องสอบข้อเขียน/ปฏิบัติ ในการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
ตำแหน่งที่ ๑ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (งานวิเคราะห์งบประมาณ)
สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
สอบแข่งขันวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ห้องสอบ
๑.	๑๐๐๑	นางสาวกาญจนา อ่องแก้ว	ห้องประชุมอินทนิล ๒ 

กำหนดวันเวลา วิธีการ และสถานที่สอบแข่งขัน

วันที่สอบแข่งขัน	วิธีการสอบแข่งขัน/คะแนน	เวลา	ชั่วโมง	สถานที่สอบแข่งขัน
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐	ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) <u>สอบข้อเขียน (๗๐ คะแนน)</u> - ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณเงินรายได้ - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบวิธีงบประมาณ <u>สอบปฏิบัติ (๓๐ คะแนน)</u> - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office	๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.	๓	ห้องประชุมอินทนิล ๒ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สถานที่ตั้งของสนามสอบ (ข้อเขียน/ปฏิบัติ)

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
๓๙๙ สีเสียดเกษียร แขวงวิเศษยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๖๖๕-๓๗๗๗ ต่อ ๖๐๖๑ - ๖๐๖๖

มีรถประจำทางผ่าน ดังนี้

สาย ๓ , ๙ , ๑๖ , ๒๓ , ๓๐ , ๓๒ , ๓๓ , ๔๓ , ๔๙ , ๖๔ , ๗๒ , ๙๙ , ๑๑๐

ปอ.๓ , ปอ.๙ , ปอ.๑๖ , ปอ.๒๓ , ปอ.๓๐ , ปอ.๓๓ , ปอ.๔๙ , ปอ.๗๒ , ปอ.๕๐๕ , ปอ.๕๑๖ , ปอ.๕๒๔